

ข่าวพาณิชย์

ก ๗๘๑

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๘๕๔๐

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ปัญหาและอนาคต

ยุพา พิษยกิจไพฑูริย์



๔. ระเบียบและกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่ออกมาของแต่ละหน่วยงานของรัฐ บาล เป็นระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน และก่อให้เกิดความล่าช้าในการขออนุมัติเพื่อจัด ตั้ง โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งลดแรงจูงใจ ของอุตสาหกรรม ที่จะเกิดขึ้น

ในปัจจุบันรัฐบาลได้พิจารณาเพื่อลดขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการลงทุนแล้ว ซึ่งคาดว่าถ้าสามารถให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทำการพิจารณาคำขออนุมัติในการ จัด ตั้ง โรงงานได้พร้อมๆกันแล้ว จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมของประเทศขยายตัวได้

๕. ปัญหาทางสินเชื่อ

ก่อให้เกิดความ ไม่ เท่าเทียม กัน ใน ระหว่างอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้คือ

ก. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะไม่มีปัญหาในการขอสินเชื่อ เนื่องจากเป็นที่เชื่อถือในความมั่นคงของกิจการ นอกจากนี้ยังสามารถขอสินเชื่อระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้อีกด้วย (ถ้าหากว่าเป็นกิจการที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข)

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประสบกับปัญหาของการขอสินเชื่อมาก เนื่องจากมักจะได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อเป็นอันดับรองจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ สินเชื่อระยะยาวก็ยังมีจำกัดส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อในระยะสั้น สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม คือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ก็ยังมีข้อจำกัดในการให้สินเชื่อ เนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณาคำขอกู้ยืมและไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ข. อุตสาหกรรมที่เจ้าของเป็น ชาว ต่างชาติมักจะได้รับสินเชื่อก่อนอุตสาหกรรมที่เจ้าของเป็นคนในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้ให้กู้ต่อกิจการต่างประเทศ อยู่ใน ระดับที่สูงกว่า

๖. ปัญหาทางด้าน การเพิ่ม ต้นทุนการผลิตเนื่องจากระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

การที่มีระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานของทางราชการที่ยุ่งยากซับซ้อน และละเอียดถี่ถ้วนเกินความจำเป็น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน อันเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ จากระเบียบวิธีการดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมจะใช้วิธีการจ่ายเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวก ให้ หรือ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานลง ซึ่งทำให้สามารถติดต่อเพื่อขออนุมัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม วิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวมเป็นอันมาก อันเป็นผลทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายเพื่อการอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ในที่สุดประชาชนผู้ซื้อสินค้าดังกล่าว ก็ ต้อง ชื้อ สินค้าในราคาแพงกว่าที่ควร รวมทั้งอาจเกิดการก่อกอง และขยายอุตสาหกรรมที่ไม่มีความ จำ เป็น ต่อ การบริโภคและการพัฒนาประเทศขึ้นมาได้

๗. ปัญหาในด้านการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมบางประเภท

ในบางขณะรัฐบาลจะมีมติ ออก มาเป็นคราวๆ ไป ที่จะไม่อนุญาตให้ประกอบการอุตสาหกรรมบางประเภทเนื่องจากพิจารณาเห็นว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวมีจำนวนมากและกำลังประสบกับปัญหาการแข่งขันมาก อุตสาหกรรมดังกล่าวได้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมันสำปะหลัง และโรงฆ่าสัตว์-สุกร เป็นต้น

การกระทำของรัฐบาลมีผลในเชิงปกป้องอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ ทำให้ไม่พยายามที่จะพัฒนาเทคนิคในการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ ดังนั้น จึงทำให้การบริหารการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพและทำให้อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัย ไม่สามารถจะเกิดขึ้น ได้ ใน ระบบ อุตสาหกรรมแบบนี้

อนาคตของอุตสาหกรรมไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมของไทยก็เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ แม้ว่า จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น แต่ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวนี้คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบาลและเอกชนในการแก้ไขปัญหาลงไปสู่ด้วยดีดังที่ปรากฏอยู่ใน ปัจจุบันตลอดจนความพยายามของเอกชนในการจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ ขึ้น เช่นสมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นตัว

แทนของสมาชิก โดยจะทำหน้าที่เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข อันจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และร่วมมือกับรัฐบาลในการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รวดเร็ว และทำให้อุตสาหกรรมสามารถควบคุมกันตัวเอง โดยที่รัฐบาลไม่จำ

เป็นต้องออกกฎเกณฑ์มาบังคับ อันจะช่วยลด
ความยุ่งยากในการดำเนินงานของอุตสาหกรรม
ลง

การที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้พยายาม
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการ
ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ก็จะมีผลทำให้อุตสาหกรรม
ของประเทศทั้งอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้า อุตสาหกรรม
ในครอบครัว อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบ
เกษตรตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากเกษตร
ธรรมชาติ ฯลฯ สามารถเจริญเติบโตไปในทิศทาง
และขอบเขตที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในฐานะของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
จากภาคอุตสาหกรรม ทั้งในรูปของสินค้าและ
บริการ ก็มีความปรารถนาที่จะเห็นอุตสาหกรรม
ประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้นในประเทศ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ ก็ได้มีการปรับปรุง
คุณภาพของสินค้า จนสามารถติดตลาดในต่าง
ประเทศได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ตลอดจนคุณภาพ
ที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ การที่จะทำเช่นนี้ได้
นั้น นอกเหนือจากความร่วมมือของภาคเอกชน
และรัฐบาลในการให้การส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
ความสะดวก เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไทยแล้ว การ
ยกเลิกระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมบางชนิด
โดยปล่อยให้มีการผลิต และการค้าอย่างเสรี
รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการป้องกันการผูกขาด
ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เชื่อว่าจะทำให้อุตสาหกรรม
โดยทั่วไป จะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เพื่อความอยู่รอดของตนเอง ซึ่งจะมี
ผลทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใน
การผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

